



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 และมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังคงระบาดอยู่ ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุดการดำเนินการด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น และในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการโดยระบบออนไลน์ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 โดยจะเริ่มดำเนินการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติที่คำนึงถึง Social Distancing ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
2. หากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ลดความรุนแรงลง สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติได้ โดยให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง โดยจัดห้องเรียนแบบ Social Distancing อย่างน้อย 1 เมตรหรือ 1 ช่วงแขน เพื่อลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค

จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร